

บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 31.77 บาท อ่อนลงเล็กน้อย แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 31.6-31.9 บาท

\*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.77 บาท อ่อนลงขึ้นเล็กน้อยจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.74 บาท แนวโน้มในระยะสั้นมีทิศทางอ่อนจาก Fund Flow ไหลเข้า คาดกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ 31.55-31.80 บาท

\*นายสรรค อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.77 บาท อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.74 บาท โดยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ทั้ง หยวน, เยน, ยูโร ที่มีทิศทางอ่อนค่าลง

\*ระยะสั้นคาดว่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่า คาดกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ 31.60-31.90 บาท

\*หลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเงินกับสหรัฐจะนัดหารือเจรจาทางการค้าร่วมกันในช่วงปลายเดือน มี.ค.นี้ แต่ล่าสุดได้เลื่อนกำหนดการออกไปเบียดในช่วงเดือน เม.ย. นี้แทน ส่งผลให้มีแรงซื้อเข้าในดอลลาร์เพิ่มขึ้น

\*ล่าสุด รัฐสภาอังกฤษโหวตผ่านด้วยคะแนนเสียง 412-202 เสียง เพื่อเรียกร้องให้ EU ขยายกำหนดวัน Brexit ออกไป 3 เดือน จาก 29 มี.ค. เป็น 30 มิ.ย. นี้

"ปัจจัยที่ทำให้สกุลเงินเอเชียอ่อนค่าตั้งแต่เมื่อวานนี้คือ ข้อมูลยอดค้าปลีกกับดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนที่รายงานออกมาเมื่อวานนี้ที่มีอัตราการเติบโตชะลอตัวค่อนข้างมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ส่งผลให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าดึงสกุลเงินในเอเชียให้อ่อนค่าตามไปด้วย" นายสรรค กล่าว

\*ปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ผลการประชุมของธนาคารญี่ปุ่น(BOJ) ที่จะทราบผลออกมาในช่วงบ่ายวันนี้ รวมถึงในคืนนี้จะมีการรายงานตัวเลข Consumer Sentiment Index ของสหรัฐ

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.75 จากวานนี้ 96.78

\*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 760.23 ล้านบาท

\*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3,876.74 ล้านบาท

\*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร เท่ากับ 31.664 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS